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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลาและสถานที่ 

 ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ให้บริการทางด้านเทคนิค 

(“Defenza Lab”) ของบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 274/4 และ 274/5 ซอยรุ่งเรือง 

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) เพียง

รูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้  

1. ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

2. ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

3. นายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากับดูแลกิจการ และ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายการุณย์ พ่ึงสุนทร กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

5. ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

6. นายศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการอิสระ 

7. นายอโณทัย อดุลพันธุ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8. นายนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

9. นางสาวสุกัญญา ล้วนจ าเริญ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท  

10. นางสาวอรรฆย์ ชุมพลพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ กรรมการบริหาร 

11. คุณนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  

12. คุณรุจิษยา บุปผาพรหม ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

(ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน) 

หมายเหตุ : กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมในล าดับที่ 2, 4, 6 และ 11 – 12 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอพพลิเคช่ัน ZOOM 

 

เริ่มการประชุม 

 ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้  

นางสาวกัญญารัตน์ เทียนสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 
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 ผู้ด าเนินการประชุม เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

จ านวน 51,370,500 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 102,741,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และในปีนี้บริษัทฯ 

ได้ก าหนดการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 จะเป็นบุคคลผู้ที ่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 9 ท่าน จากจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งคณะ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 

14 ราย ถือหุ้นรวม 31,363,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.53) และมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน จ านวน 11 ราย 

ถือหุ้นรวม 34,891,961 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.96) รวมทั้งสิ้น 25 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 66,255,661 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 64.49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 102,741,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับบริษัทฯ  

 ส าหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- AGM บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า และปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามมาล่วงหน้า  

 นอกจากนี ้ เ พื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู ้ถ ือหุ ้น ผู ้ด า เนินการประชุมแจ้งว่าการประชุมด้วยวิธี  

E-AGM นี้ ด าเนินการโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการ

รับรองจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับ

ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563   

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดการประชุม โดยภาพ

และเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย  

 ในการนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ถึงหลักเกณฑ์วิธีการลงมติ การนับคะแนนเสียง และระเบียบการประชุม ดังนี้  

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี ้ ไม่สามารถแบ่ง 

การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่ เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง 

o ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

ภายในระยะเวลาที่เปิดให้ลงคะแนน เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึง

ว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง

โปรแกรม Chrome เพื่อท าการลงคะแนนที่เมนู E-Voting 

o กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หาก

วาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ 
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o เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อ

รับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ 

3. เม่ือเสร็จสิ้นการน าเสนอในแต่ละวาระ ผู้ด าเนินการประชุม จะแจ้งต่อที่ประชุมถึงการเปิดให้ลงคะแนนเสียง พร้อม

ทั้ง แจ้งระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง ตามแต่ละวาระที่มีการก าหนดไว้ ส าหรับผู้ที ่ประสงค์ลงคะแนนเสียง  

“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี ้ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เลือกลงคะแนนเสียง หรือ

ลงคะแนนเสียงไม่ทันภายในก าหนดระยะเวลา ระบบจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ 

4. กรณีผู ้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ ่งก าหนดให้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม 

ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น  

5. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะด าเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล 

6. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง 

ชี้ขาด” ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น จะไม่นับคะแนนเสียงที่งดออกเสียงลงคะแนน เป็นฐานใน

การค านวณ 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบ e- Meeting ของผู้ถือหุ้น และ

ผู้รับมอบฉันทะ 

8. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น 

ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) 

9. กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ขอให้ท่านส่งค าถามผ่านระบบการประชุม 

โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

o กรณี สอบถาม ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้โดย ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์

ข้อความ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และกดปุ่ม Enter เพ่ือส่ง

ข้อความเข้ามายังระบบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านค าถามของท่านตามล าดับเวลาที่ปรากฎอยู่ในระบบ 

o กรณี สอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้โดย ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ม 

ยกมือข้ึน (Raise Hand) เม่ือมีการขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการ เปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม  

ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ในการถามค าถามแต่ละครั้งขอให้ท่านแจ้งชื่อ-

นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์ใน

การจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบค าถาม หากค าถามในล าดับถัดมา มีลักษณะคล้ายกับค าถามก่อนหน้า หรือ

บริษัทฯ ได้ตอบค าถามไปเรียบร้อยแล้ว 

o กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมี

ค าถามเพ่ิมเติม หรือมีค าถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่มีการพิจารณาในการประชุม สามารถพิมพ์

ค าถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat ซึ่งเจ้าหน้าที่จะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลังการปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น 
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เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

 ผู้ด าเนินการประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และน าส่ง

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน

หลังจากการประชุม ซึ่งไม่มีการคัดค้านหรือขอแก้ไขใด ๆ และได้ส่งส าเนาเอกสารรายงานการประชุม

ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ประชุม คะแนนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 66,269,961 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ : - ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 3 ราย จ านวนหุ้น 14,300 หุ้น 

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ท้ังส้ิน 28 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 66,269,961 หุ้น 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  

 ผู้ด าเนินการประชุม เรียนเชิญ คุณอรรฆย์ ชุมพลพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ 

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมถึง ผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามล าดับ  

 คุณอรรฆย์ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยสรุปดังนี้ 

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.63 

โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แยกตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้ 1) Network Security ร้อยละ 78.65 

2) Endpoint Security ร้อยละ 14.33 3) Network Performance & Monitoring ร้อยละ 4.6 

4) PDPA ร้อยละ 0.19 และ 5) กลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืน ร้อยละ 2.22 

 



 

 
เอกสารแนบล าดับที่ 1 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 
 

หน้า 14 / 50 
 

 

2. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวกับ

พนักงาน ซึ ่งมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 62 เ ม่ือเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพ่ิมอัตราก าลังคน เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ และ

รองรับการเติบโตของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นอยู่ที่ 145 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.23 เม่ือเทียบกับรายได้จากการ

ขายและบริการ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.91 เนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในปีที ่ผ่านมา ประกอบกับการล่าช้าของการจัดส่งสินค้าจากเจ้าของสินค้า อันเนื่องมาจาก

ปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) 

4. บริษัทฯ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.14 เม่ือเทียบกับรายได้จากการขายและ

บริการ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.90 ซึ่งเป็นไปตามสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของก าไรข้ันต้น 

 คุณนักรบ รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึง ทิศทางแนวโน้มในธุรกิจ โดยระบุถึงแนวโน้มการด าเนิน

ธุรกิจที่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2566 – 2567 จ านวนทั้งสิ้น 5 แนวทางในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ 

1) ธุรกิจ E – Commerce 2) การเติบโตของระบบเครือยข่าย 5G ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การด าเนิน

ธุรกิจต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 3) การปลี่ยนแปลงลักษณะการท างานไปเป็นรูปแบบ Hybrid Work เพ่ิมมากข้ึน 

4) ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ Commerce และ Social media ต่าง ๆ และ 5) ความส าคัญของระบบ 

AR / VR ที่จะเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งจากแนวโน้มการด าเนินธุรกิจที่กล่าวมา

ข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ จ าเป็นที่จะต้องมี

การพัฒนาทางด้าน Cybersecurity ควบคู่ไปด้วยเสมอ ซึ่งจะส่งผลส าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

โดยจากงานวิจัยของทาง Gartner ได้สรุปถึงแนวทางส าคัญทางด้าน Cybersecurity ไว้ดังนี้  

1. Responding to Threat: การตอบโต้ภั ย คุกคาม โดยในปัจจุ บัน  ภัย คุกคามมีอยู่ มากมาย  

การหลอกลวงทางไซเบอร์มีทุกรูปแบบ รวมถึงการถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล ( identity) และถึงแม้

ระบบของเราจะมีประสิทธิภาพมากเท่าใด หากระบบหรือกระบวนการแต่ละข้ัน (supply chain) 

ไม่มีความปลอดภัย ก็ส่งผลกระทบต่อระบบด้วยเช่นกัน 

2. Rethinking Technology: การรวมผู้จ าหน่าย (vendor) ให้ความหลากหลายน้อยที่สุด เนื่องจาก

ยิ่งหลากหลายมากเท่าใด ยิ่งต้องใช้ก าลังคนมากเท่านั้น นอกจากนี้ จะเป็นการท า Cybersecurity 

Mesh คือเทคโนโลยีที ่ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ให้บริการต้องมี

เทคโนโลยีความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก ากับทุกส่วน เสมือนการตรึงตาข่าย เนื่องจากโอกาส

เกิดความไม่ปลอดภัยแต่ละส่วนมีเท่า ๆ กัน 

3. Reframing Practice: โดยการกระจายการตัดสินใจ (distributing decisions) และการเพิ่ม

การตระหนักรู้ของคน (beyond awareness) 

 นอกจากนี้ คุณนักรบ ยังได้รายงานถึงแผนภาพ Hype Cycle ทางด้าน Cybersecurity ซึ่งสามารถ

เห็นถึงแนวโน้มที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับสินค้าของบริษัทฯ ได้ดัง

แผนภาพ 
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 ทั้งนี้ เม่ือช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมกับ Group-IB ประกาศแผนเปิดศูนย์ต่อต้าน

อาชญากรรมดิจ ิท ัลในประเทศไทย (Digital Crime Resistance Center) พร้อมจ ัดตั ้งท ีม  Incident 

Response รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ โดยภายใต้ความร่วมมือนี้บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ Group-IB และจะจัดตั้งทีมรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ (Incident Response : IR) ทีมแรกของตนขึ้นในประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจาก 

Group-IB Digital Forensics & Incident Response ซึ ่ง เป ็นกลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญที ่ม ีประสบการณ์สะสม

ยาวนานมากกว่า 70,000 ชั่วโมงในการด าเนินการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลก 

 ผู้ด าเนินการประชุม รายงานเพ่ิมเติมถึง การด าเนินการทางด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร โดย

กรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงานได้ เน้นและให้ความส า คัญกับเรื่ องการต่อต้านคอร์รัปชั่ น เป็น 

อย่างมาก โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกข้ันตอนในการด าเนินธุรกิจ 

ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งบริษัทฯ 

ก าหนดให้มีความเข้มงวดในส่วนของการก ากับดูแล การบริหาร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายใน และบริษัทฯ มีการจัดท านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นใช้ในองค์กรครอบคลุมตั้งแต่ระดับ

พนักงาน ผู้บริหาร ไปจนถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้สรุปผลการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ

บริษัทฯ รวมทั้ง พัฒนาการต่อการด าเนินนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดข้ึนในรอบปี 

2565 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2565 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

 คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง สถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจ 

Cybersecurity ว่าเป็นอย่างไร คุณนักรบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในธุรกิจ Cybersecurity ในปัจจุบันมีการแข่งขัน

ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ และบริการค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้าน

การบริการเป็นส าคัญซึ่งจะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็น

วาระเพ่ือทราบ ซึ่งไม่มีการลงมติ โดยที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 ผู ้ด าเนินการประชุม ชี ้แจงต่อที ่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก คุณนภนุช อภิชาตเสถียร 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มาตรา 112 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดให้บริษัท

จะต้องจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพ่ือเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้  

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ  

 ผู้ด าเนินการประชุม เรียนเชิญ นางสาวอรรฆย์ ชุมพลพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

เป็นผู้น าเสนอสาระส าคัญของงบการเงินต่อที่ประชุม 

 คุณอรรฆย์ รายงานสรุปสาระส าคัญของงบการเงิน ประจ าปี 2565 ดังนี้ 

1. บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 812 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส  วนต่าง ๆ ของสินทรัพย์ที่ส าคัญได้ ดังนี้ 

1) เงินสด และเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 49 และ 2) ลูกหนี้การค้า ร้อยละ 37 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน

จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายสินค้าในช่วงปลายปีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งยังไม่ถึงก าหนดช าระ 

2. บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ของหนี้สินที่ส าคัญได้ ดังนี้  1) 

เจ้าหนี้การค้า ร้อยละ 67 เนื่องจากม   การจัดส่งสินค้าจากเจ้าของสินค้าในช่วงปลายปี และ 2) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ร้อยละ 11 ซึ ่งมีส ัดส่วนเพิ ่มขึ ้นมาจากการท าสัญญาเช่าอาคารศูนย์

ให้บริการทางเทคนิค (Defenza Lab)  

3. ส าหร ับอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตรา

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 7.1 และ 9.3 ตามล าดับ ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับ

ปีก่อน และยังคงมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.3 เท่า เนื่องจากเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้การค้าตามที่ได้รายงานในข้อ 2. 

 คุณอินทเศรษฐ์ โรจน์สิตานนท์ ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายการขายและการ

บริหารของบริษัทฯ ในปี 2566 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือไม่อย่างไร เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา คุณอรรฆย์ ชี้แจง

เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า โดยปกติบริษัทฯ จะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้แก่พนักงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่
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ร้อยละ 6 ต่อปี และในป   2566 บริษัทฯ ยังคงมีการสรรหาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และการเติบโต

ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

 คุณอินทเศรษฐ์ โรจน์สิตานนท์ ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง แนวโน้มอัตราก าไรข้ันต้น

ของบริษัทฯ ในปี 2566 จะมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2565 หรือไม่อย่างไร คุณนักรบ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่

ประชุมว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มี

ความสามารถในการท าก าไรเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลท าให้อัตราก าไรของบริษัทฯ มีการปรับตัวดีข้ึน 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ณ สิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ประชุม คะแนนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 66,924,961 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ : - ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ิมจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 2 ราย จ านวนหุ้น 

655,000 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 30 ราย รวมจ านวนหุ้นได้  

66,924,961 หุ้น 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565  

 ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษี และเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท

ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ตามปกติของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ึนอยู่กับผลการ

ด าเนินงานและฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัท ตามความจ าเป็น และ

ความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 ก าหนดว่าบริษัท ต้อง

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิทั้งสิ้น 56,388,433 บาท และได้มีการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองคิดเป็นร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 

0.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 30,822,300 โดยเงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษีหัก ณ ที่

จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา 

  2563 +  
ม.ค. - มี.ค. 2564  

2564  
(เม.ย. - ธ.ค.)  

2565  

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.33  0.69  0.54  

จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น)  75.00  102.74  102.74  

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)  0.49  0.18  0.30  

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ)  70.95  55.48  54.66  

 ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 

2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 

2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ประชุม คะแนนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 66,924,961 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ในวาระนี้ คุณสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ค ุณปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ และ คุณสุกัญญา ล้วนจ าเริญ 

ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเป ็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระ 

 ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ได้ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
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ขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน

หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ และ

ส าหรับกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น 

ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น 

ผู้ออกจากต าแหน่ง โดยในปี 2566 กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งมีจ านวน 3 ท่าน คือ  

1. ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบร ิหาร  

ความเสี่ยง และ กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

3. นางสาวสุกัญญา ล้วนจ าเริญ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร 

 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 

2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ซึ่งเม่ือครบก าหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

 คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนน าเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่

ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง

แล ้วว ่าม ีค ุณสมบัต ิที ่เหมาะสมกับการประกอบธุรก ิจของบร ิษ ัทฯ  เป ็นผู ้ม ีความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั ้งที ่ได ้มีการแก้ไขเพิ ่มเติม)  ตลอดจนประกาศที ่เ กี ่ยวข้อง นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา และนายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ 

กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง จึง เห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้น ประจ าปี 2566 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
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1)  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

และกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ประชุม คะแนนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 66,924,961 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2)  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  และ

กรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ประชุม คะแนนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 66,924,961 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

3)  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุกัญญา ล้วนจ าเริญ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  และ

กรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ประชุม คะแนนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 66,924,961 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนด  

 ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้ก าหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิ

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบ้ียเลี้ยงและ

สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ซึ ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการด าเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับ

ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา

ค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู ่ในอุตสาหกรรม

เดียวกันกับบริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าเบ้ียประชุม (บาท/ครั้ง)  

  2565  2566  

คณะกรรมการบรษัิท      

• ประธานกรรมการ  20,000  20,000  

• กรรมการบริษัท  10,000  10,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ      

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  15,000  15,000  

• กรรมการตรวจสอบ  10,000  10,000  

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น1/      

• ประธานคณะกรรมการชุดย่อย  10,000  15,000  

• กรรมการชุดย่อย  5,000  10,000  

หมายเหตุ : 1/ คณะกรรมการชุดย่อยอื่ น  ได้แก่  1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

 - คณะกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับคา่เบี้ยประชุม  

2. ก าหนดอัตราการจ่ายโบนัส ส าหรับคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1 จากก าไรสุทธิของบริษัทฯ 

แต่ไม่เกินจ านวน 800,000 บาทต่อ/ปี  

3. ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน : -ไม่มี-  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว  
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มติที่ประชุม 

 ที ่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัต ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566  ตาม

รายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ประชุม คะแนนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 66,924,961 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯประจ าปี 2566 

 ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ 

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควร

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอ

เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2566 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

1. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ   

2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ  

3. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้  

 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบ

บัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบ

บัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือ

ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอ

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2566 และพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  

(Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,180,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืน (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชี

ตามที่เกิดข้ึนจริง  
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายนามที่เสนอข้างต้น และก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3 ,180,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนในงานสอบบัญชี

ตามที่เกิดข้ึนจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ประชุม คะแนนเสียง ร้อยละ 

เห็นด้วย 66,924,961 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีวาระอ่ืน ๆ เพิ่มเติมในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาวาระการประชุมที่ตามที่ก าหนดไว้

ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ส าหรับในวาระนี้ บริษัทฯ จึงเปิด

โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถาม

ค าถาม ดังนี้ 

คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง  

1. บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่ม SME หรือภาครัฐ หรือไม่อย่างไร 

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับลูกค้าในกลุ่ม

ภาครัฐ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าในกลุ่มภาครัฐอยู่ที่ประมาณร้อยละ 

22 ของยอดขายรวม และคาดว่าสัดส่วนยอดขายดังกล่าวจะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้นในปี 2566 โดยส าหรับลูกค้า

ในกลุ่ม SME นั้นบริษัทฯ ก็ยังคงให้ความสนใจ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ก็เริ่มมีลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ SME เพ่ิมมากข้ึน 

2. บริษัทคาดว่าธุรกิจ Cyber Forensic จะสามารถท าก าไรให้กับบริษัทฯ ได้ภายในปีใด และจะคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ 

เม่ือเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ 

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เพิ่งเริ่มด าเนิน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องก  บ Cyber Forensic ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ตั้ง

เป้ารายได้จากธุรกิจดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับรายได้จากการขายสินค้าและการบริการรวมของบริษัทฯ 
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3. ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของบริษัทฯ เป็นอย่างไร และบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่อง

ดังกล่าวอย่างไร 

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการ

สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสรรหา Partner ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่จะสามารถส่งเสริม และพัฒนาต่อยอด

ความสามารถของบุคลากรของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นในกรณีที่บริษัทฯ ร่วมมือกับทาง Group-IB เป็นต้น 

4. ในปัจจุบันผู้น าทางด้าน Cybersecurity คือใคร และม   ่รายได้ประมาณเท่าไหร่ 

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากจะเจาะจงเฉพาะ

ในด้าน Cybersecurity บริษัทฯ ถือเป็นผู้น าทางด้านนี้โดยตรง ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่คู่แข่งจะมาจากบริษัทในต่างประเทศ 

 

คุณนิวัฒน์ พรชัยวรกุล ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง 

1. สถานการณ ์ภาพรวมการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2566 เป็นอย่างไร และแนวโน้มผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ยังคง

เป็นไปตามที่ตั้งเป้าการเติบโตที่ร้อยละ 15 หรือไม่ 

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการด าเนินงาน

ในไตรมาสที่ 1/2566 ถือว่าเป็นการด าเนินงานได้ตามแผนการด าเนินธุรกิจที่วางไว้ และมีผลการด าเนินงานออกมาเป็น

ท ี  น่าพอใจ 

2. ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) มีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า  สถานการณ์ ณ 

ปัจจุบันเริ่มดีขึ้น โดยจะเห็นได้จากระยะเวลาในการรอสินค้าที่มีระยะเวลาสั้นลงเม่ือเทียบกับช่วงวิกฤติ แต่อย่างไรก็

ตามเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการสรรหาผลิตภัณฑ์ทางด้าน Software เพ่ือลดการ

พ่ึงพิง Hardware ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เพ่ิมมากข้ึน 

3. ในส่วนงาน Incident Response ในปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และมีลูกค้าในส่วนงานดังกล่าวเข้ามาหรือไม่ 

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ปัจจุบันยังอยู่ในช่วง

เริ่มต้น ซึ่งจะท างานร่วมกับทาง Group-IB ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับบริษัทฯ ในช่วงแรก และเริ่มมีลูกค้าให้ความ

สนใจเข้ามาบ้าง 

4. แนวโน้มในการท า M&A ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร 

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังอยู่

ในช่วงระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อสรรหาธุรกิจที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมลงทุน โดยจะต้องเป็นบริษัทฯ ที่มี

ลักษณะการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงก ับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง จะต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการท าก าไรอย่าง

ต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในปี 2566 จะมีแนวทางในการท ารายการที่ชัดเจนมากข้ึน 
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คุณชัช นครชัย ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง 

1. เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีการเก็บเงินสดไว้ค่อนข้างมาก จึงขอสอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 

2566 และสอบถามถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว  

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการเก็บเงินสด

ของบริษัทฯ นั้นส่วนนึงเป็นการน ามาสร้างศูนย์การให้บริการทางเทคนิค (Defenza Lab) ซึ่งได้ม  การก่อสร้างแล้วเสร  จ

เม่ือปีที่ผ่านมา และอีกส่วนจะเป็นการส ารองไว้เป็นเงินลงทุนตามที่ได้มีการชี้แจงไปเม่ือค าถามก่อนหน้า 

2. บร ิษัทฯ มีแนวทางในการสร้างการรับรู้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่างไร เพ่ือให้บริษัทเหล่านั้นหันมาใช้บริการ

ของบริษ  ทฯ 

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากธุรกิจของ

บริษัทฯ นั้นเปรียบเสมือน Distributor ซึ่งโดยส่วนใหญ่องค์กรต่าง ๆ รายหลายจะรู้จักบริษัทฯ ผ่านทางคู่ค ้าของบริษัทฯ 

ซึ่งเป็นผู้ประสานงานตรงกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และในรูปแบบ ออฟไลน์ (Offline) ต  าง เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงบริษัทฯ เพ่ิมมากข้ึน 

3. กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ส่งผลอย่างไรกับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีผล  ิตภัณฑ์ใดท ี ่รองรับการ

ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว หรือไม่อย่างไร 

 คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ตระหนักถึง

การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเร ื ่องส าคัญอย่างมาก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมาย PDPA อย่างครอบคลุม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาตั้งแต่ปี 

2565 และยังคงมีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

 

 เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา

เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.46 นาฬิกา 

 

 

ลงชื่อ    ประธานกรรมการ 

 

 (ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)   

ลงชื่อ    เลขานุการบริษัท 

 

 (นางสาวสุกัญญา ล้วนจ าเริญ)  / ผู้บักทึกการประชุม  

 


